



ข้อพึงระวัง การกระทำ...

ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม



กรณีตัวอย่าง



การกระทำที่เป็น ผลประโยชน์ทับซ้อน

เข้าไปมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อประโยชน์ของคนหรือผู้อื่น ได้แก่ เป็นคู่สัญญากับรัฐ กำหนดนโยบาย/กฎหมาย อนุมัติโครงการที่เอื้อประโยชน์ตน



นำความลับของราชการ หาประโยชน์ส่วนตน

นำความลับราชการที่รู้ระหว่างดำรงตำแหน่ง ไปหาประโยชน์ส่วนตนหรือให้ผู้อื่นรู้เพื่อหาประโยชน์โดยมิชอบ



นำทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ส่วนตัว

ใช้ทรัพย์สินราชการของหน่วยงานที่ตนสังกัด หรือปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น



ใช้ตำแหน่ง/อำนาจ หน้าที่โดยมิชอบ

การใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม หรือการใช้ตำแหน่งหน้าที่ การงานเรียกผลตอบแทน



รับของขวัญ/ทรัพย์สิน

รับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ที่นำมาคำนวณเป็นเงินได้ ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละบุคคล และแต่ละครั้งตั้งแต่ 3,000 บาท



ทำงานหลังพ้นจากตำแหน่ง หน้าที่ราชการ

พ้นจากตำแหน่งในภาครัฐไม่ถึง 2 ปี ไม่สามารถไปเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือตำแหน่งใดๆ ในธุรกิจเอกชนที่ตนเคยกำกับ ดูแล ตรวจสอบ หรือดำเนินคดีและรับเงินประโยชน์ใด ๆ เป็นพิเศษ

หมายเหตุ : พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ราชการ หมายรวมถึง ลาออก เกษียณอายุราชการ ปลดออก ล้อออก เป็นต้น



เจ้าหน้าที่ทำสัญญาซื้อคอมพิวเตอร์ จากบริษัทที่ชนะการประมูล จากหน่วยงานภายนอก โดยได้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับราคาที่ตั้งไว้



เจ้าหน้าที่ทำสัญญาซื้อคอมพิวเตอร์ จากบริษัทของครอบครัวตน และจัดจ้าง บริษัทของภรรยาซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ให้เป็นผู้ซ่อมบำรุงระบบ คอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงาน



เจ้าหน้าที่นาระเบียบวาระการประชุม แจ้งเวียนต่อคณะกรรมการ/ อนุกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ก่อนมีการประชุม



ในการประชุมคณะอนุกรรมการ เจ้าหน้าที่นำมาติดการประชุมที่อาจกระทบ ผู้หนึ่งผู้ใดของอนุกรรมการไปเปิดเผย กับหน่วยงานที่มีส่วนได้เสียกับวาระ การประชุมนั้นก่อนมีการรับรอง มติการประชุม



เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของสำนักงาน ไปใช้ในการรับ-ส่ง เพื่อเข้าร่วม ประชุมของส่วนราชการ โดยได้รับ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา



เจ้าหน้าที่นำรถยนต์ของสำนักงาน ไปใช้ในการรับ-ส่ง เพื่อการอบรม หลักสูตรภายนอกที่เป็น การ ได้ประโยชน์เฉพาะบุคคล



ผู้บริหารใช้อำนาจหน้าที่กำกับ ดูแล สั่งการผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างมีคุณธรรมและชอบด้วย กฎหมาย



ผู้บริหารเข้าแทรกแซงหรือสั่งการ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ด้วยระเบียบหรือกฎหมายหรือฝ่าฝืน จริยธรรม



เจ้าหน้าที่รับกระเช้าผลไม้ จากหน่วยงานที่ไปบรรยาย มีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท แล้ว รายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมส่ง มอบให้หน่วยงาน



เจ้าหน้าที่รับของขวัญ เป็นทองคำมูลค่า 2 บาทจากบริษัท ที่ได้รับสัมปทานในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง/ เป็นคู่สัญญากับภาครัฐ และเก็บไว้ เป็นของตนเอง โดยไม่รายงาน การรับของขวัญต่อผู้บังคับบัญชา



เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่กำกับดูแลส่วนราชการ/ องค์การมหาชน เมื่อพ้นจาก ตำแหน่งราชการสามารถไปรับงาน เป็นที่ปรึกษาให้กับส่วนราชการ/ องค์การมหาชน ที่ตนเคยเป็นผู้กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ



เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ที่กำกับ ดูแลส่วนราชการ/องค์การมหาชน ไปรับงานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชน ที่เป็นคู่สัญญาหรือมีผลประโยชน์ขัด หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม โดยพ้นจากตำแหน่งไม่ถึง 2 ปี

